

Số: 66./BC-CT

Quảng Trị, ngày 30 tháng 6 năm 2022.

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích**  
**và trách nhiệm xã hội năm 2021**

Kính gửi: UBND tỉnh Đắk Nông

**I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm	0	0		
2	Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu	0	0		
3	Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu	0			
4	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm	0	0		
5	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm	0	0		

**II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP**

**1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường.**

Tập trung quản lý bảo vệ, ngăn chặn kịp thời, không để rừng bị phá, cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép, xử lý dứt điểm các điểm nóng trong lâm phần Công ty quản lý (diện tích 27.277ha); Hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm lâm luật theo đúng tinh thần Nghị quyết 06 của tỉnh ủy Đắk Nông đề ra.

Phổ biến, tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và

nhà nước, các quy định, các kế hoạch phát triển của Công ty đến người dân sinh sống trên địa bàn xã Quảng Trục nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Triển khai trồng rừng, trồng nông lâm kết hợp giao khoán theo Nghị định 168 là 15,98ha. Thực hiện tốt công tác chăm sóc diện tích rừng trồng đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật đề ra.

## **2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.**

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, nhằm giúp đỡ người dân đón Xuân Tân Sửu vui tươi, ấm áp đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến người dân về công tác QLBRV, Công ty đã phối hợp với Công ty Cổ phần Vạn Thương Sài Gòn tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, già làng, trưởng bản; công ty tổ chức thăm, tặng quà cho các đơn vị đóng chân trên địa bàn và các cháu thiếu nhi Bon Bulum nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu cổ truyền. Bên cạnh đó, với tinh thần, trách nhiệm chung của toàn xã hội, Công ty chi tiền ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19, quỹ “Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các chốt phòng chống dịch trên địa bàn. Tổng số tiền Công ty chi tặng quà, ủng hộ năm 2021 là 191,1 triệu đồng.<sup>1</sup>

Thực hiện Công văn số 146/CV-UBND ngày 24/7/2021 của UBND xã Quảng Trục về việc chung tay xây dựng nông thôn mới, Công ty thực hiện hỗ trợ cây giống cho các hộ đồng bào dân tộc tại chỗ với tổng số cây mắc ca, giổi là 8.240 cây (mắc ca 8.000 cây, giổi 240 cây) với tổng số tiền 380,244 triệu đồng; hỗ trợ khoan giếng nước cho điểm trường tiểu học Hoa Lan với giá trị 34 triệu đồng.

Tạo công ăn việc làm cho người lao động nhất là người lao động dân tộc thiểu số tại địa phương góp phần bảo vệ an ninh xã hội (*năm 2021 Công ty ký kết hợp đồng 01 lao động dân tộc tại chỗ và 01 người lao động địa phương*).

## **3. Quan hệ tốt với người lao động.**

Thực hiện tốt 7 nội dung người sử dụng lao động phải công khai, 6 nội dung người lao động tham gia ý kiến, 5 nội dung người lao động quyết định và 6 nội dung người lao động kiểm tra, giám sát được quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

## **4. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp.**

---

<sup>1</sup> Tặng quà cho các hộ dân, già làng, trưởng bản có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đón Xuân Tân Sửu là 337 xuất với 101,1 triệu đồng; thăm và tặng quà cho các đơn vị đóng chân trên địa bàn là 18 triệu đồng; chi tặng quà cho các cháu Thiếu nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là 3 triệu đồng, Tết trung thu cổ truyền là 3 triệu đồng; Chi ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” là 2 triệu đồng; Chi Quỹ “Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin” là 2 triệu đồng; ; in tặng vở cho các cháu học sinh ở xã Đăk Ngo số tiền 10 triệu đồng; hỗ trợ hộ dân nhân ngày giáng sinh 3 triệu đồng; Chi ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 là 22 triệu đồng; chi hỗ trợ các chốt trực Covid-19 trên địa bàn xã Quảng Trục 7 triệu đồng; chi hỗ trợ cho các khu cách ly tại Thành phố Thủ Đức 2 triệu đồng; hỗ trợ trạm QLBRV Bù Nga là 2 triệu đồng; mua rau củ quả gửi đến nhân dân và lực lượng chống dịch tại TpP Hồ Chí Minh là 09 triệu đồng(do người lao động của Công ty đóng góp); hỗ trợ người dân ở khu cách ly Xã Quảng Trục 7 triệu đồng.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nơi ăn chốn ở, chi hỗ trợ tiền ăn giữa ca, tiền nhiên liệu, trang bị bảo hộ lao động, công cụ hỗ trợ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ ... cho người lao động, để người lao động yên tâm công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch đề ra.

Chế độ tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN đều được Công ty chi trả, đóng nộp đầy đủ và kịp thời.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch Công ty;
- Kiểm soát viên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TCTV(K).

**TM. CÔNG TY  
GIÁM ĐỐC**



**Phạm Hòa Dũng**

